

NGƯỜI CÁN BỘ THỐNG KÊ NƠI NÚI RỪNG TÂY BẮC



“Minh nhớ lắm những bát cơm tấm tình dân tộc với người H’Mông, Khơ Mú, người Thái... Nhớ những chiếc phan trong những ngôi nhà bùng ván hay vách nửa, mái tranh, cả bày muối, rệp rồi những con côn trùng thi nhau “tấn công” những anh chàng điều tra viên trẻ...”

Là người con của núi rừng Tây Bắc, anh Phạm Quang Lịch, Cục trưởng Cục Thống kê Điện Biên từng có quãng thời niên thiếu ướt đầm sương gió của vùng cao xa xôi, nghèo khó. Học chuyên ngành tài chính - kế toán, với mong ước cống hiến cho quê hương cùng cái duyên, cái nghiệp với những con số, anh đã trở thành người cán bộ thống kê, gắn bó đời mình với mảnh đất này.

Anh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu công tác, có những kỷ niệm lần đi điều tra ở các bản xa trong hẻm núi, đi bộ hàng nửa ngày mới đến nơi: “Minh nhớ lắm những bát cơm tấm tình dân tộc với người H’Mông, Khơ Mú, người Thái... Nhớ những chiếc phan trong những ngôi nhà bùng ván hay vách nửa, mái tranh, cả bày muối, rệp rồi những con côn trùng thi nhau “tấn công” những anh chàng điều tra viên trẻ... Rồi những lần băng suối, vượt đèo, thoát cơn lũ ống, lũ quét đi đến các địa bàn điều tra. Mỗi lần đi điều tra chẳng khác gì hành quân ra trận bởi đường đi khó khăn, hiểm trở, có nơi đi mấy ngày mới tới”. Khó khăn là thế nhưng cũng không làm nao lòng chàng trai trẻ hăng say với nghề, thích thú với học hỏi và tìm hiểu về những điều mà chỉ có người làm công tác thống kê mới hiểu và thấm thía về nó. Chính những con đường gian nan đó đã khiến anh nhanh chóng trưởng thành, sau này do yêu cầu phân công công việc anh không còn cơ hội nhiều để có thể tham gia những cuộc hành trình như vậy nữa, nhưng anh vẫn thường tâm sự “đó là những dấu ấn không thể quên trong cuộc đời công tác thống kê của mình”.

Khi được lãnh đạo Tổng cục Thống kê bổ nhiệm với vai trò và vị trí mới là Cục trưởng Cục Thống kê Điện Biên, với nhiều kinh nghiệm từ thực tế cơ sở anh đã phối kết hợp, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất. Đặc biệt với các cuộc Tổng điều tra lớn, trong điều kiện của một tỉnh miền núi cao có nhiều khó khăn

về mọi mặt; với tinh thần chủ động và bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cộng với sự chủ động sáng tạo anh đã chỉ đạo thành công nhiều cuộc Tổng điều tra, điều tra như: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012; Điều tra IO đúng phương án quy định đã được cấp trên đánh giá cao...

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, anh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Cục Thống kê Điện Biên thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thường xuyên hàng năm, các công việc đột xuất khác của Ngành, của Tỉnh, thực hiện tổng hợp biên soạn, phân tích, đánh giá và công bố kết quả các mục tiêu thực hiện kinh tế - xã hội hàng năm của Tỉnh, Huyện; phục vụ kịp thời cho Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Huyện có cơ sở xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc, góp phần thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng số liệu; cung cấp kịp thời, đầy đủ mọi yêu cầu thông tin kinh tế - xã hội cho Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và huyện, thị xã, thành phố. Trong nhiều năm là Cục trưởng, với nỗ lực cố gắng của bản thân, anh đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm đổi mới, cải tiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; hợp giao ban hàng tháng, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Do vậy chất lượng độ tin cậy về số liệu ngày càng cao, vai trò, uy tín, vị thế của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên được nâng lên rõ rệt.

Là người lãnh đạo đã từng có thời gian trải qua nhiều cương vị công tác nên anh luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao các hoạt động chuyên môn cũng như kế hoạch công tác hàng năm. Kịp thời đề ra những giải pháp thích hợp hoặc kiến nghị với Tổng cục Thống kê bổ sung những thay đổi cần thiết để hoàn thành các mặt công tác và khắc phục những nghiệp vụ còn hạn chế. Quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác công bố số liệu, phát hành số liệu thống kê phục vụ cho việc nghiên cứu của các cấp các ngành, các đối tượng dùng tin... Anh cũng là người luôn say mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến đổi mới, cải tiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, các sáng kiến đóng góp kinh nghiệm tốt để ứng dụng vào thực tế của Ngành, nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thống kê, sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

Năm 2014 anh đã xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, nâng lương tại Cục Thống kê tỉnh Điện Biên. Sáng kiến này đã được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên công nhận và được áp dụng vào hoạt động thực tiễn của cơ quan.

Không chỉ hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo, với tư cách là Bí thư Chi bộ anh cũng luôn bám sát các chủ trương kế hoạch công tác của Đảng ủy cấp trên, đảm bảo Chi bộ sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Với những nỗ lực, cố gắng trong công tác, kết quả nhiều năm liền anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (năm 2007, 2009, 2011, 2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010) và đặc biệt năm 2011 anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

